



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๕๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ขอเชิญใช้สิทธิลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี วันนี้ (๑๕ ม.ค.)

วันนี้ (๑๕ ม.ค.) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญบุคลากร สายวิชาการทุกท่าน ได้แก่ คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา ในสังกัดคณะที่ดำเนินการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ที่หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อที่ท่านสังกัด ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโรงเรียนสาธิตฯ โดยมีรายชื่อผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้

คณะครุศาสตร์	สมัคร	ได้แก่	ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม, ผศ.อดิสร ไกรว่อง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ	สมัคร	ได้แก่	ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก, ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
	เสนอชื่อ	ได้แก่	ผศ.ดร.สกล เกิดผล, ดร.วงศกร เขียมเผ่า
คณะวิทยาศาสตร์ฯ	สมัคร	ได้แก่	ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี, ผศ.ดร.ชุมพล เสมาชันท์
คณะวิทยาการจัดการ	สมัคร	ได้แก่	ดร.ลำเนา เอี่ยมสะอาด
	สมัคร/เสนอชื่อ	ได้แก่	ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช, ผศ.ชูลีรัตน์ จันทรเชื้อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ	สมัคร/เสนอชื่อ	ได้แก่	ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
	เสนอชื่อ	ได้แก่	ผศ.ดร.วีระพงษ์ อินทร์ทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สมัคร / เสนอชื่อ	ได้แก่	อาจารย์เพียรพิน ก่อวุฒิพงศ์
	เสนอชื่อ	ได้แก่	อ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสนอชื่อ สามารถลงคะแนนเสนอชื่อได้ คนละ ๑ รายชื่อ โดยการเขียนหมายเลขอารบิกของหมายเลขบุคคลที่ท่านต้องการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ได้เพียงจำนวน ๑ รายชื่อเท่านั้น หากเขียนเครื่องหมายอื่นใด หรือเสนอชื่อเกิน ๑ รายชื่อ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และวันนี้ (๑๕ ก.พ.) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารทีปวิชัย โดยผู้เข้ารับการ สรรหา รายใดได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนบุคคลากรของคณะนั้นแล้ว จะไม่มีการนับคะแนนของบุคคลนั้นต่อไปอีก กรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้คะแนนถึงร้อยละสามสิบ คณะกรรมการสรรหาจะนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวนไม่เกินสามคนจากการนับคะแนนครั้งแรกมาดำเนินการให้บุคลากรของคณะลงคะแนนเสนอชื่อใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา จะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเกินร้อยละสามสิบ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร พร้อมประวัติและข้อมูลทั้งหมดต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และบุคคลดังกล่าวต้องแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะต่อสภามหาวิทยาลัย หรือตอบข้อซักถามจากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

งานเลขานุการผู้บริหาร มรพส. จัดอบรมเลขานุการมืออาชีพ

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการอบรม “เลขานุการมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.ดิษยา ศุภราชโยธิน (อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์), คุณเพ็ญศรี มีพยุง (ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา) และ อาจารย์คณินิจ นาสมใจ (อาจารย์จากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิบูลโลก) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ, ด้านงานธุรการ และสารบรรณ รวมถึงด้านเทคนิคการปฏิบัติงานและการสร้างบุคลิกภาพที่ดี โดยมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก



ขอเชิญร่วมงาน “สาธิตที่รัก”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงาน “อนุรักษ์ลูกทุ่งไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ งานสายสัมพันธ์สาธิตที่รัก” ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานเพลินสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตฯ ส่วนสนามบิน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ โดยเน้นพัฒนาการทางด้านความคิด สติปัญญา อารมณ์ และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้ง เป็นการพบปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง อาจารย์ นักเรียน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียน

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมงานตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

▶▶ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงาน “พิบูลบอล’๕๖” ฉลองครบรอบปีที่ ๓๖ แห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ



เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้อง ท.๔๑๐ อาคารทีปวิญญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ บรรยายให้ความรู้

▶▶ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ ประยุกต์ รุ่นที่ ๕ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฝึกอบรมการทำเตาเผาจากเพ้นท์ภาพบนวัสดุ และฝึกจัดทำที่ครอบกุญแจ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลพลาชุมพล จังหวัดพิษณุโลก